



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทุ้งถาม

(ไม่มี)

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ประธานวุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งว่าในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้นำเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมในลำดับที่ ๒.๘ เป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรรับทราบ ดังนี้

๒.๘ รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

- รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาประเทศ คือ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน" เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยุทธศาสตร์ชาตินำไปสู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดผ่าน แผนระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ ตามนัยของมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแผนระดับที่ ๒ ในส่วนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็น เป็นการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตลอดระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระดับประเด็น

และระดับแผนแม่บทย่อย รวมทั้งมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดแบ่งเป็น ๔ ห้วงการพัฒนา ห้วงละ ๕ ปี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ ด้าน ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตามลำดับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามหลักการการประเมินผลที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดไว้ โดยเป็นการวิเคราะห์และประมวลผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ บนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) ทั้งนี้ รายงานสรุปผลจะแสดงให้เห็นถึงผลความก้าวหน้าสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรคและความท้าทาย รวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะต่อไป เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจรับทราบและมีส่วนช่วยในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

- รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ได้กำหนดให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือ องค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ สำนักงานฯ จึงจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ ด้าน จนถึง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทั้งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนประชาชน ผู้สนใจ ทราบถึงผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อช่วยในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ภายในปี ๒๕๖๕ ต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การทำงานของสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างชัดเจน ทำให้มีประโยชน์สำหรับผู้ค้นหาข้อมูล นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ต่อแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ กรอบเวลาในการนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการ การรายงานผลดำเนินการ และการอนุมัติข้อมูล ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้กำหนดเรื่องที่เกี่ยวข้องมาตรการโรคระบาด ทั้งที่เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อทั่วประเทศ ทำให้เห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีนั้น ยาวนานเกินไป เพราะการวิเคราะห์ การวางแผน การประเมิน ในสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจไม่เกิดผลสำเร็จในการดำเนินการได้ เสนอให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สร้างความสุขให้กับประชาชน และมีตัวชี้วัดในการวัดระดับความสุขที่ต่อเนื่อง ๒๐ ปี เห็นด้วยกับการผลักดันวิสาหกิจชุมชนแต่ต้องทำให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งประเทศ ในส่วนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หากกำหนดเป็นยุทธศาสตร์จะมีความล่าช้าเกินไป ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการขนส่งตามแนวชายฝั่งที่ทำให้ประเทศมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น งบประมาณที่นำมาใช้ในยุทธศาสตร์ชาติหากนำไปพัฒนาเรื่องน้ำเพื่อยกระดับให้มีการเข้าถึงน้ำทั่วประเทศ จะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำ ลดปัญหาภัยแล้ง ควรมีการสร้างเป้าหมายในการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะในการแก้ไขที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดนวัตกรรม การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ สร้างค่านิยมให้อยู่ในสังคม และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการปฏิรูปประเทศไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากไม่มีหน่วยงานหรือประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปการเมืองที่จะมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง แต่มีการสกัดกั้นทางความคิดเห็นทางการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาบริหารโครงสร้างราชการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน กลับมีการยุบหน่วยงานบางส่วน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ด้านกฎหมายพัฒนาให้เทียบเท่าสากล เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุงการสอบสวนถ่วงดุลกัน ไม่มีความคืบหน้า ไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้านการศึกษาที่ปฏิรูปให้มีการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง แต่มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ความเสมอภาคไม่เกิดขึ้น ปลดครูสอนเด็กเล็ก ไม่ยอมรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่มีการดูแลตามการปฏิรูปที่กำหนดไว้ ด้านเศรษฐกิจ ขจัดอุปสรรค ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ แต่ทางขายแดนการค้ายังหยุดชะงัก เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดปฏิรูปที่กำหนดไว้ การกระจาย

การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมไม่ถูกปฏิรูปเพราะยังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากของประชาชน เกิดข้อพิพาทที่ดินกับรัฐ แต่ไม่สามารถเรียกร้องได้

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้แทนสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ชี้แจงกรณีข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการสรุปข้อมูลแบ่งออกเป็น ๕ ข้อ

๑. สำนักงานฯ ขอน้อมรับและจะนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดทำแผนแม่บท ตลอดจนแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น การพัฒนาคน ความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ด้านกีฬา แหล่งน้ำ โดยสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะนำเรียนต่อ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและนายกรัฐมนตรี

๒. การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จากนั้น จะเป็นการนำเสนอ นายกรัฐมนตรี และจะนำเรียนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบต่อไป

๓. สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ อยู่ระหว่างการปรับปรุงในเวอร์ชันที่ ๒ โดยจะนำเรียนสภาผู้แทนราษฎรทราบในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๔. สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำระบบติดตามการประเมินผลให้กับคณะกรรมการธิการของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

๕. สำนักงานจะนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงในแผนแม่บทในการปฏิรูปประเทศต่อไป

๒.๙ รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และรายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะกรรมการ แล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเป็นประจำทุกปีภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และมาตรา ๔๓ ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณให้คณะกรรมการเสนอบุคคลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมาตรา ๒๖ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน และตามมาตรา ๓๑ กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ และ

ประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกตำแหน่ง

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับ ช่วยให้ประชาชนมีหลักประกัน ในการดำเนินชีวิตสามารถผลักดันให้ระบบสาธารณสุขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถไปรับยาใกล้บ้านได้ แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูง เสนอแนะให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้จัดทำในการแจกจ่ายยา โดยให้ค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าการไปรับยาในร้านยาที่ใกล้บ้าน ขอให้มีการผลักดันการมีส่วนร่วมของระบบสาธารณสุขของรัฐกับประชาชน เพิ่มงบประมาณในการประกันสุขภาพ และให้ใช้อย่างคุ้มค่า เพิ่มส่วนการป้องกัน การสร้างเสริม และนำซ่อม ครอบงำงบประมาณค่าเสื่อมนำไปทำอย่างอื่นมากกว่า ควรให้ประชาชนเป็นคนเลือกวิธีการรักษา ลดงบประมาณที่ใช้ในกระทรวง มาเพิ่มให้กับโรงพยาบาล เพิ่มบุคลากรให้ได้ทั่วประเทศ ดูแลได้อย่างทั่วถึง สร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ และขอให้มีสิทธิประโยชน์ที่ดีและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ควรเพิ่มการวัดระดับ การใช้บริการของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ เพื่อให้มีการพัฒนาการให้บริการที่ยั่งยืนต่อไป

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มุ่งเน้นให้เงินงบประมาณที่เหมาะสมจ่ายรายหัวจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๕ เพื่อเป็นการเพิ่มงบประมาณในการประกันสุขภาพ และจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า สำหรับในส่วนของ อสม. ที่เรียกว่า เงินกองทุนตำบลที่มีกว่า ๗,๐๐๐ กว่าแห่ง ส่วนกลางไม่สามารถ จัดงบประมาณให้ อสม. โดยตรงได้ โดยจะเป็นเรื่องของเทศบาล หรือ อบต.ที่ดูแล นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงในด้านการดำเนินงานให้ระบบสาธารณสุขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๒.๑๐ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กสศ. หรือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัตินี้ระบุว่า ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง การที่ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่าง เสมอภาคและทั่วถึง โดยให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา รวมถึง เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ซึ่งในมาตรา ๕ กำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้ง กสศ. เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย

๒. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและ เยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน

๔. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา หรือพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาเพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถรู้ และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน

๖. ดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู

๗. ดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนการนำองค์ความรู้ดังกล่าว ไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาสนองความต้องการทางด้านกำลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย

อย่างไรก็ดี กสศ. มิได้มีบทบาทแบบเบ็ดเสร็จในการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แต่มีบทบาทในฐานะผู้มีลักษณะเป็นการให้ความรู้ ข้อมูล ทิศทางหรือทดลอง ทำเป็นต้นแบบและชี้เป้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทรัพยากรมากกว่านำไปใช้ดำเนินการต่อยอดขยายผลต่อไป ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภาครัฐ แต่รวมถึงภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชนทุกคนที่จะมีบทบาทช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาส โดยการช่วยเหลือดูแลไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปตัวเงินแต่เป็นการสนับสนุนในด้านอื่น ๆ เช่น การให้โอกาสในการฝึกอาชีพหรือรับเข้าทำงาน การร่วมเป็นจิตอาสา

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ในการอุดหนุนเด็กยากไร้ที่เฉลี่ยแล้วได้เพียงวันละ ๘ บาท ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นความเสมอภาค ทำให้การศึกษาไม่มีคุณภาพ การเรียนออนไลน์เป็นโครงการที่ดี แต่เด็กยากไร้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพราะขาดแคลนอุปกรณ์ ไม่มีงบประมาณอุดหนุนในส่วนของการยกระดับครูและโรงเรียนอาจมีการทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น หากมีการบริหารโดยให้หน่วยงานอื่นดูแลแทน เพื่อที่จะเก็บงบประมาณในการผลักดันให้กับการศึกษาไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เด็กที่มีความสามารถเรียนในห้องพิเศษได้แต่กลับไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมากกว่าภาคปกติ ทำให้เด็กเสียโอกาสในการพัฒนาตัวเองและเกิดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาอย่างชัดเจน ผลักดันให้โครงการครูคืนถิ่นบรรลุผล และเพิ่มขีดความสามารถให้กับครู โดยการเพิ่มแรงจูงใจ มีการจัดสวัสดิการให้เกิดการพัฒนาเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ยกเลิกการยุบโรงเรียนขนาดเล็กเปลี่ยนเป็นการบรรจุคุณครูไปยังพื้นที่และให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าพื้นที่อื่น และต้องมีการกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาให้กับผู้เรียนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นสิทธิที่เด็กควรได้รับ เสนอให้คณะรัฐมนตรีนำงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่ถูกปรับลดจากส่วนอื่น ๆ นำไปให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพราะเป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมเยาวชนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชี้แจงว่า ได้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส รวมถึงเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ซึ่ง กสศ.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานวิจัย โดยได้เน้นเกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการคัดกรองความยากจนตามผลวิจัยของ กสศ. ประมาณ ๔ ล้านคน ซึ่งมีการใช้เกณฑ์ในการคัดกรอง โดยจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผลการวิจัยของ กสศ. นำไปใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา หรือพัฒนาเพื่อให้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้นอกจากนี้ สัดส่วนของงบประมาณ กสศ.ยังไม่สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วได้กลับเข้ามาเป็นครู เพื่อไปช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กสศ.ได้มีการเข้ามาช่วยในเรื่องอาหารกลางวันสำหรับเด็กยากจนโดยนางบประมาณเข้ามาช่วยเหลือให้เด็กมีอาหารกลางวัน คาดว่าในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นจำนวนมากทาง กสศ.ได้กำหนดถึงกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนมากที่สุดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับแรก

๒.๑๑ รับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ ส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การกำกับการประกอบกิจการ ในหมวด ๒ การกำกับดูแลการประกอบกิจการ ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดว่า ในระยะเริ่มแรก มิให้นำส่วนที่ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และส่วนที่ ๔ การกำกับการประกอบกิจการ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ จนกว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว และให้เสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้นำบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับ โดยก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งให้ กสทช. จัดทำแผนการดำเนินการและกำหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาอย่างชัดเจน และให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อม ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบอย่างน้อยทุกหกเดือนและเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ในอนาคตคลื่นความถี่ที่เป็นทรัพยากรของประเทศหากมีการหลอมรวม ต้องเป็นหนึ่งเดียว เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การครอบครองใบอนุญาตของธุรกิจที่ได้รับสัมปทานจะสร้างคุณค่าและมูลค่ามหาศาล ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการชำระคลื่นความถี่ ไม่ก่อให้เกิดหนี้ค้ำเป็นจำนวนมาก เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญในการใช้คลื่นความถี่ใช้เพื่อความมั่นคงของรัฐ ของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

เป็นหลัก แต่ปัจจุบันคลื่นความถี่ดังกล่าวถูกใช้ในเชิงธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ และเงินประมูลดังกล่าวที่ได้รับนั้นอยู่ที่กองทุนใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

พลอากาศตรี ธนพันธ์ุ หรัยเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่า กสทช. ได้มีหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขปรับปรุงฉบับที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ในกฎหมายดังกล่าวมีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แบบแบ่งแยกกิจการสื่อสารออกจากกัน กล่าวคือ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการประเภทใด ไปแล้ว ย่อมจำกัดการประกอบกิจการตามประเภทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ลักษณะทางเทคนิคของคลื่นความถี่นั้นอาจใช้ในการประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายก็ตาม ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีมุ่งหมายให้เกิดการใช้คลื่นความถี่และโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การพัฒนาและการหลอมรวมทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ทำให้สามารถรับส่งสัญญาณเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลไปพร้อมกันบนโครงข่ายเดียวกันได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปพร้อมกับการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายเดียวกันโดยอาศัยโครงข่ายโทรคมนาคมในการรองรับการส่งสัญญาณที่หลากหลายดังกล่าว สำหรับในประเด็นวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศานายังคงดำเนินการออกอากาศได้ตามปกติ โดย กสทช. ได้กำหนดว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ เพื่อเป็นการสาธารณะสำหรับการออกใบอนุญาตของธุรกิจที่ได้รับสัมปทาน กสทช. จะนำรายได้ทั้งหมดนำส่งกระทรวงการคลัง

๒.๑๒ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ด้วยงบประมาณที่ได้รับ ควรมีการผลักดันพัฒนาบุคลากร ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยการประยุกต์ศึกษาต่อไป ระบบการให้ทุน เสนอแนะให้มีการพิจารณากับงานวิจัยที่มีประโยชน์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ควรมีการให้สวัสดิการกับบุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานต่อไป สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถสร้างการเรียนรู้โดยไม่แบ่งลำดับชั้น ควรเสริมสร้างแนวความคิดให้นักวิจัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เข้าถึงปัญหา แสวงหาแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ให้กับประชาชน หากมีการพัฒนาผลงานด้านเกษตรกร ควรนำมาใช้ให้เป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ควรผลักดันให้มีการพัฒนางานคิดค้นให้เป็นสินค้าของประเทศไทย แนะนำให้มีการวิจัยสิ่งแวดล้อม การเกษตร สุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชนรอบนอกได้ประโยชน์จากการวิจัย

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของนักวิจัยในประเทศไทยค่อนข้างน้อย ทำให้นักวิจัยได้มีการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า บทบาทสำคัญหนึ่งของ สวทช. คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ไปสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นระดับของงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ส่วนการผลิตสินค้าเพื่อทดสอบตลาดได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ แบตเตอรี่และยานยนต์สมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเกษตรสมัยใหม่ และเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ ในส่วนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้านไสยศาสตร์ร่วมกับชุมชนต้องทำงานร่วมกันหลายปี เพื่อให้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดในเรื่องความเชื่อของชุมชน สวทช.ถึงสามารถทำการวิจัยและพัฒนาได้ นอกจากนี้ สวทช. ยังมีผลงานในระบบสาธารณสุขทางการได้ยินเดิมราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท แต่เมื่อ สวทช.เริ่มทำการผลิตทางการได้ยินทำให้ราคาลดลงเหลือเพียง ๖,๐๐๐ บาท สำหรับงบประมาณในการวิจัยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนยังมีจำนวนน้อยมาก

๒.๑๓ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีสาระสำคัญ ๓ ประการ (๑) ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน (๒) ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน และ (๓) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว นั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๓ (๑) กำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงิน แผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้มีการจัดทำ ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ บริหารงานและพัฒนาองค์กรที่ครอบคลุมภารกิจในทุกด้าน โดยตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ด้วยความสุจริต กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด เสริมสร้างและผลักดัน ให้ทุกภาคส่วน ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ และพัฒนาองค์กร ให้มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดิน

สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ในปีที่ผ่านมาสามารถตรวจสอบได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๕ ควรมีการใช้บุคลากรที่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น เสนอให้มีการตรวจงบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้เสียภาษี และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อร่างเป็นกฎหมายให้ทุกหน่วยงานมีระบบบัญชีสอดคล้องกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ควรสร้างมาตรฐานในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรประสานกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อที่ไม่เกิดการทุจริต

นายมนเทียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้แจงว่าการทำหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับผลประสิทธิภาพเกี่ยวกับตรวจรายงานการเงินภายใน ๑๘๐ วัน ประมาณ ๗๐,๐๐๐ หน่วยงาน จึงได้มีการปรับโครงสร้างในการรองรับการทำงานในระยะยาวโดยจะมีแผนเพิ่มเติมในการตรวจสอบอย่างไม่มีเงื่อนไข บางหน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในการค่าใช้จ่าย อาทิ ธนาคาร จะต้องสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับหนี้สินได้ งบการเงินรัฐวิสาหกิจโดยจะต้องมีการดำเนินการด้านการเงินให้ถูกต้อง โดยภาพรวมแล้วการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้มีการดำเนินการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดจะต้องร่วมกันในการทำให้ค่าใช้จ่ายเป็นไปได้อย่างสุจริต สำหรับในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย โดยสำนักงานจะลงค่าเบิกจ่ายในเว็บไซต์ เพื่อให้ อปท. มีการคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินรวมถึงสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้มีมาตรการแนวทางในการเบิกจ่ายเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดแต่อย่างใด

๒.๑๔ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๑ กำหนดว่า "ให้สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว ให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา ๑๘.๒๕ นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๒๕ นาฬิกา
